



ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

โครงการปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ตอบรับการสมัครเข้าร่วมโครงการ “ปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยน” (Earth Hour City Challenge ๒๐๑๕ - ๒๐๑๖) ซึ่งริเริ่มและดำเนินการโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF สำนักงานประเทศไทย เพื่อให้เทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจในรายละเอียดโครงการนี้มากยิ่งขึ้น สำนักประเทศไทยจึงนำผู้เชี่ยวชาญและทีมงานลงพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อชี้แจงความเป็นมา รายละเอียดขั้นตอนการนำเสนอผลงาน การพิจารณาผลงาน โดยคณะกรรมการ กิจกรรมที่เมืองจะต้องมีส่วนร่วม และการลงข้อมูลในแบบรายงานผลงานของโครงการฯ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมีนางเตือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล ,นางปิยะนาถ กลิ่นภักดี บรรณารักษ์ ๗ ว. ,คณะครูบุคลากรโรงเรียนในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการต้อนรับและรับฟังการชี้แจงโครงการฯ กว่า ๒๐ คน

ในการร่วมต้อนรับและรับฟังการชี้แจงโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรในเทศบาลเมืองทุ่งสง มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

➤ **องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF** มีสถานะเป็นมูลนิธิเป็นองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทน ปัจจุบันเน้นการทำงานในด้าน ป่าไม้ ระบบนิเวศวิทยาของพืชน้ำ มหาสมุทรรวมทั้งชายฝั่งทะเล สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ การบำบัดสารพิษที่เกิดจากสารเคมี องค์การแห่งนี้เป็นองค์การอนุรักษ์อิสระใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๔ ที่เมืองมอร์เกส ประเทศสวีตเซอร์แลนด์

➤ **ประวัติความเป็นมาขององค์การ** ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดเริ่มต้นจากความห่วงใยของ “เซอร์ จูเลียน ฮักซ์ลีย์” ในเรื่องการล่าสัตว์ป่า ปัจจุบัน WWF มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกล็องด์ ประเทศสวีตเซอร์แลนด์

➤ **สัญลักษณ์ขององค์การ** ใช้สัญลักษณ์แพนด้าแทนสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากมนุษย์ที่สามารถสร้างการจดจำ ก้าวพ้นกำแพงของภาษา สามารถสื่อสารได้ นอกจากนี้สีดำ-ขาว ยังช่วยประหยัดต้นทุนในการพิมพ์ด้วย

➤ **พันธกิจ** ลดการบุกรุกและยับยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะ และลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

➤ **ความสำเร็จขององค์การ**

✦ จัดพิมพ์รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก ภายใต้ชื่อ "Living Planet Report"

✦ นำเสนอพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ๒๐๐ แห่งทั่วโลก ภายใต้ชื่อ "Global ๒๐๐"

✦ ธรณรงค์ โครงการ "ของขวัญเพื่อโลก" (Gift to the Earth)

✦ พ.ศ. ๒๕๕๑ - WWF ร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนและอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ตั้งมาตรฐานการผลิตน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO)

✦ พ.ศ. ๒๕๕๒ - เดือน พฤษภาคม ผู้นำจาก ๖ ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ หมู่เกาะโซโลมอน และติมอร์ตะวันออก ให้คำมั่นว่าจะดำเนินแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรชายฝั่งและใต้น้ำอย่างยั่งยืน ในเขตสามเหลี่ยมปะการัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่อยู่อาศัยของปะการังกว่าร้อยละ ๗๖ ของปะการังที่มีอยู่บนโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งทำประมงทูน่าของโลกอีกด้วย

✦ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ปัจจุบัน จากความมุ่งมั่นสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อม งานรณรงค์ Earth Hour ปิดไฟให้โลกพัก ของ WWF มีผู้สนับสนุนเป็นจำนวนมากและได้เป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างจิตสำนึก

ประหยัดพลังงาน กิจกรรม Earth Hour ที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี ๒๕๕๐ ที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย มีบ้านเรือนและอาคารสำนักงานทั่วโลกถึง ๒.๒ ล้านหลัง ในปี ๒๕๕๓ มีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่าหลายร้อยล้านคน ในการผลักดันให้นักการเมือง รัฐบาลและผู้นำโลกปฏิบัติตามสนธิสัญญาเกียวโต และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศของตน

➤ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย

WWF สำนักงานประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม ๒๕๓๘ ในฐานะสำนักงานโครงการวิจัย ก่อนเริ่มพัฒนาโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกหลายโครงการ จนยกสถานะขึ้นเป็นสำนักงานโครงการ เมื่อปี ๒๕๔๒ และรวมเข้ากับสำนักงานในกลุ่มประเทศอินโดจีน (กัมพูชา ลาว และ เวียดนาม) ภายใต้ชื่อ WWF Greater Mekong เมื่อปี ๒๕๔๘

➤ งานอนุรักษ์ขององค์การ "ปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยน" Earth Hour City Challenge (EHCC) ,"ช.ข้างช่วยข้าง" ร่วมต้านการฆ่าช้างเอางา ,"Global Tiger Day" วันอนุรักษ์เสือโคร่งโลก ,MTI THAILAND - โครงการปรับปรุงการทำประมงอวนลากฝั่งทะเลอันดามัน

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้อง ประชาชนทราบการร่วมต้อนรับและรับฟังการชี้แจงโครงการ “ปลูกเมืองให้โลกเปลี่ยน” ซึ่งทางเทศบาลเมืองทุ่งสงได้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยยับยั้งการทำลายสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติ และใช้พลังงานทดแทนส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสงมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลืองต่อไป

นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ

ผู้เขียน

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘